

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

## ฉบับวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561

### คอลัมน์ ขายคาพระพิรุณ

กลับมาเจอกับ “ขุนเกษตรฯ” เหมือนเดิมครับ..ปลายสัปดาห์ก่อนมีกระแสข่าวไผ่โยกย้ายระดับ 10 ของกระทรวงเกษตรฯ ออกมาให้ลุ่นกันอีกระลอก ว่านายเกษม บุนนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เคาะแล้ว และจะขงเข้า ครม.วันอังคารนี้ ซึ่งขุนเกษตรฯก็ไม่ว่าเหมือนกันว่าไผ่ที่ออกมาเป็นไผ่ของใคร เพราะยังไม่มีที่ยืนยันจากนายเกษมแต่อย่างใด จะเป็นข่าวปล่อย ข่าวลวง ก็คงต้องมาลุ้นกันวันอังคารนี้...เมื่อ 6-8 กันยายน ที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน” ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บอกว่า เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมฯ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอด การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 โดยนำปัจจัยแวดล้อมต่างๆ รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ มาเป็นกรอบในการวางแผน อีกทั้ง เป็นโอกาสสำคัญให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กรร่วมกัน

ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ทำให้เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรศ.พิเศษ พลโทวีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ร่วมแถลงข่าวยืนยันฐานะทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ยังมีความมั่นคงและบริหารงานโปร่งใส ไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลตามที่ข่าวปรากฏทางสื่อบางฉบับ ย้ำมีสถานะการเงินในระดับมั่นคงกว่าธนาคารรัฐ พร้อมทั้งระบุว่า มีคนไม่หวังดีในกรมปล่อยข่าวต้องการเลื่อยขาเก้าอี้อธิบดี ช่วงโยกย้ายระดับ 10 ด้านประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ชสอ. บอกว่า ได้รับความเสียหายกับการที่สื่อเสนอข่าวว่า “ชสอ.ขาดสภาพคล่องเสี่ยงหนี้สูญ” เพราะไม่มีมูลความจริง โดยสถานะการเงินของ ชสอ. มั่นคงกว่าธนาคารรัฐ ซึ่งสถานะล่าสุด ณ วันที่ 5 ก.ย. 2561 มีเงินปล่อยกู้ทั้งหมดประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท มี NPL ตามคำสั่งศาล เพียง 4 ราย วงเงิน 5.9 ล้านบาท หรือประมาณ 0.0067% ของยอดหนี้ทั้งหมด ในขณะที่ภาระหนี้เงินกู้อื่นมีการใช้หนี้ตามปกติ ยังไม่พบว่าจะมีความเสี่ยงอะไร ซึ่ง ชสอ. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของ ชสอ. ที่มีสมาชิกทั่วประเทศ 3 ล้านราย จาก 1,300 สหกรณ์ ทั้งนี้ ชสอ. ยังได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาการลงทุนเพิ่มเติมจากที่กฎหมายสหกรณ์กำหนดให้มาตรา 62 เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นที่อันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า A- เนื่องจาก ชสอ. คาดการณ์ว่า สถานะการเงินจะขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า ทำให้เงินล้นระบบสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไปศึกษาประมาณ 1 เดือน เพื่อที่จะมีแนวทางขยายการลงทุนต่อไป...ทุกวันนี้ข่าวลวง ข่าวหวังผลบางอย่างมีเยอะ ยิ่งอยู่ในช่วงโยกย้ายตำแหน่งสำคัญๆ ก็มักจะมีข่าวแปลกๆ มุ่งทำลายล้างออกมาเรื่อยๆ อยากให้เสพข่าวอย่างมีสติ บางข่าวไม่ได้ทำลายเพียงแค่ตัวบุคคล แต่กลับไปสร้างความเสียหายให้กับองค์กรและกระบวนการทั้งระบบ ขุนเกษตรฯ เห็นแล้วก็ปวดเศด ไม่รู้จะรบรมาฆ่าฟันกันไปถึงไหน เพื่ออะไร สงสารก็แต่ประชาชนตาต้อๆ ที่อยู่ในระบบ ซึ่งจะต้องรับกรรมจากผลของการกระทำนั้น

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เตือนชาวสวนยางเฝ้าระวังโรคใบร่วงหรือ โฟทอพธอรา (Phytophthora) ระบาดหนัก ช่วงหน้าฝนแนะนำเกษตรกรเฝ้าสังเกต หากพบต้นยางในสวนติดโรค ควรรีบทำการรักษา เพื่อป้องกันการระบาดจากต้นสู่ต้น เกษตรกรไม่ควรปลูกพืชที่เป็นที่อาศัยของเชื้อ เช่น ส้ม ทุเรียน พริกไทย ปาล์ม โกโก้ เป็นพืชแซมยาง เนื่องจากอาจนำเชื้อมาระบาดสู่ต้นยางได้ และควรปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค เช่น RRIT 251 และ RRIT 408 หมั่นกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยางให้อากาศถ่ายเท สะดวกเพื่อลดความชื้นในสวนยาง เมื่อพบโรคให้ใช้สารเคมี metalaxyl หรือ fosetyl-aluminium อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใบยางอ่อนเมื่อพบการระบาด ทุกๆ 7 วัน หากต้นยางใหญ่ที่เกิดใบร่วงอย่างรุนแรงจนใบร่วงหมด ควรหยุดกรีดยาง และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่การยางแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ได้ในวันและเวลาทำการ

*ขุนเกษตรรา*

### กฎหมาย‘ห้ามใช้แรงงานบังคับ’ อดช่องว่าง‘ค้ำมนุษย์-เอาเปรียบ’

ประเทศไทย..ถูกจับตามองอย่างมากจากประชาคมโลกในปัญหา “การละเมิดสิทธิแรงงาน” โดยเฉพาะการค้ำมนุษย์และการใช้แรงงานในลักษณะเอาเปรียบ ทำให้ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินสารพัดมาตรการเพื่อ “กู้ภาพลักษณ์” และไม่ต้องทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องด้วย “สหรัฐอเมริกา-สหภาพยุโรป” เป็นลูกค้าหลักที่ซื้อสินค้าจากประเทศไทย และประเทศเหล่านั้นเข้มงวดมากกับการไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง อย่างน้อยๆ เมื่อช่วงกลางปี 2561 ประเทศไทยถูกยกระดับขึ้นสู่ “เทียร์ 2” (Tier2) ในการจัดอันดับของสหรัฐฯ ว่าด้วยประเทศที่มีปัญหาการค้ำมนุษย์ หลังจากที่ตกลงไปอยู่เทียร์ 3 (Tier3) และเทียร์ 2 เฝ้าระวัง (Tier 2 Watch List) ในช่วงก่อนหน้านี้ และคาดหวังว่าทางสหภาพยุโรปจะ “ปลดใบเหลือง” หรือยกเลิกการเฝ้าระวังประเทศไทยในฐานะประเทศที่ทำประมงอย่างผิดกฎหมาย “ไอยูยู” (IUU) ในเร็ววัน

อย่างไรก็ตาม “ประเทศไทยยังทำได้ดีกว่านี้” โดยเฉพาะหาก “กฎหมายป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ” สามารถผ่านออกมาให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งในงานแถลงข่าว “จับตาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ทิศทางและระดับการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย” ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) อาคารมณีนยา ซิตลม กรุงเทพฯ ณิชากานต์ อุษายพันธ์ นักกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานและค้ำมนุษย์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา อธิบายความจำเป็นของการมีกฎหมายดังกล่าวไว้ว่า

“ปัญหาของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ผู้เสียหายจะเข้าสู่การคุ้มครองหรือจะมีการปราบปรามเกิดขึ้นได้ต้องมี 3 องค์ประกอบทางกฎหมาย คือต้องมีการนำพบบุคคลมา มีการใช้วิธีการต่างๆ ในการหลอกล่อเพื่อให้บุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ แต่จะมีตัวอย่างแรงงานบนเรือประมง เวลาเขาถูกชักชวนมาจากประเทศต้นทาง เขาเข้าใจอยู่แล้วว่างานประมงเป็นงานลักษณะไหน เขาไม่ได้มีปัญหากับธรรมชาติของงานประมง แต่เขามีปัญหาคือเมื่อมาถึงประเทศไทย เขาถูกแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งระหว่างเดินทางออกให้ก่อน อาจเป็นค่าเดินทางหรือค่าทำเอกสาร ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้แรงงานได้รับแจ้งว่ามันเป็นหน้าที่เขาจะต้องชดใช้โดยวิธีทำงานบนเรือประมงเพื่อชำระหนี้ กรณีนี้แม้ผู้เสียหายจะถูกบังคับใช้แรงงานแต่จะไม่เข้าสู่การคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ค้ำมนุษย์เพราะไม่ใช่คดีค้ำมนุษย์”

นั่นคือ “ช่องว่าง” ของกฎหมายที่ทำให้แรงงานยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายห้ามการใช้แรงงานบังคับออกมาเพื่อปิดช่องดังกล่าว ซึ่งนิชากานต์ยังยกตัวอย่างอื่นๆ ที่เคยพบ อาทิ “ลูกจ้างในฟาร์มเลี้ยงไก่ถูกกีดกันให้ต้องทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน” เพราะนายจ้างขู่ว่าถ้าออกไปข้างนอกฟาร์มแล้วเกิดเหตุไม่คาดคิดในฟาร์มแล้วมีความเสียหาย ลูกจ้างจะต้องถูกหักเงินเป็นการรับผิดชอบ อีกทั้งด้วยความที่เอกสารประจำตัวถูกนายจ้างเก็บไว้ทำให้ไม่กล้าไปแจ้งความกับตำรวจเพราะกลัวจะถูกจับข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีกรณี “แรงงานจ้างเหมาทำงานรายชิ้น ถูกผู้ว่าจ้างขู่ว่าถ้าทำงานไม่ครบถ้วนในเวลาที่กำหนดจะไม่จ่ายค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว” โดยไม่นำชิ้นงานในส่วนที่ทำเสร็จแล้วมาพิจารณาด้วยซึ่ง “แม้จะเห็นลักษณะการบังคับใช้แรงงานได้ไม่ชัดเจน แต่ก็ยังเป็นประเด็นให้คิดว่าแรงงานกลุ่มนี้กำลังถูกแสวงหาประโยชน์จากความเปราะบางหรือไม่?” เพราะด้วยเหตุผลบางประการทำให้อาจไม่มีทางเลือกในชีวิตมากนักจึงต้องยอมถูกเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้นการมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานบังคับเป็นการเฉพาะ เจ้าหน้าที่ก็จะมีเครื่องมือสำหรับแสวงหาข้อเท็จจริง

“แรงงานอีกประเภทที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงกันคือลูกจ้างทำงานบ้าน ที่ตามข่าวมีอยู่ 2-3 กรณี แม่บ้านต้องทำงานบางกรณีก็ 7 เดือน บางกรณีก็ 2 ปี โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ถ้าดูจากพาดหัวข่าวจะมีข้อเท็จจริงน้อยมาก เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากรณีแบบนี้เป็นการใช้บังคับใช้แรงงานหรือเปล่า แต่มันมีตัวบ่งชี้ของการบังคับใช้แรงงานอยู่ เราเห็นการไม่จ่ายค่าจ้าง เห็นการจำกัดพื้นที่ของบุคคลไม่让他สามารถเดินทางไปไหนได้ มันสำคัญที่จะต้องมึเครื่องมือหรือกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อจะได้รู้แน่ชัดว่าเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือเปล่า” นิชากานต์ ระบุ

อีกด้านหนึ่ง มีกรณีน่าสนใจจากผู้ประกอบการที่เริ่มดำเนินการแล้ว ประชาชน เกิดไฟโรจน์ ผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ยกตัวอย่างหนึ่งคือ “การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรม” โดยกำหนดให้นายหน้าที่จัดหาแรงงานให้กับ บ.ไทยยูเนี่ยน ต้องทำสัญญาชัดเจนว่าการมาทำงานต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และแต่ละรายการจำนวนเท่าไรเพื่อให้มีคำอธิบายโปร่งใส รวมถึงให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทั้งไทยและต่างด้าว โดยทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม (NGO) เช่น เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เป็นต้น เพื่อหวังลดปัญหาการหักหนี้แรงงานต่างด้าวที่อาจเกิดขึ้นในประเทศต้นทางของแรงงาน อีกทั้งเพื่อให้แรงงานทุกระดับเข้าใจและไม่ละเมิดสิทธิลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

สำหรับ “(ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....” คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประมงส่วนหนึ่งที่ออกมา “คัดค้าน” โดยให้เหตุผลประการหนึ่งคือ “อาจทำให้ขาดแคลนแรงงานประมงในอนาคต” ซึ่งเรื่องนี้ Phil Robertson รองผู้อำนวยการสำนักงานเอเชีย องค์กรฮิวแมนไรท์ วอตช์ (Human Rights Watch) ตั้งข้อสังเกตว่ามาจากปัญหาที่ผู้ประกอบการเคยก่อเอาไว้เองหรือไม่?

“ได้กั๊งหรือเจ้าของเรือขาดคนทำงานบนเรือประมง เหตุผลที่เขาขาดเป็นสิ่งที่เขาทำเอง ไม่จ่ายค่าจ้างทุกเดือน ไม่จ่ายค่าจ้างที่เป็นค่าจ้างขั้นต่ำ บังคับทำโอที บางครั้งทำ 2 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง ทั้ง 24 ชั่วโมง คิดดูจะเป็นอย่างไร ทำอย่างนี้ 5 วันต่อเนือง จะเหนื่อยแค่ไหน เสี่ยงอุบัติเหตุ เสี่ยงต่อสุขภาพไหม จริงๆ ก็มีปัญหาคืออื่นๆ ได้กั๊งไม่ดีทุบตีทำร้ายลูกเรือ สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ใครจะไปอยากทำงานบนเรือประมง” รอง ผอ.สนง.เอเชีย ฮิวแมนไรท์ วอตช์ กล่าว

เช่นเดียวกับ สาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ที่กล่าวว่า “เรื่องนี้ไม่ควรมึใครคัดค้าน” เพราะกฎหมายต่อต้านการค้า

มนุษย์ก็ตี กฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานบังคับก็ตี ออกมาเพราะ “ไทยต้องค้าขายกับประชาคมโลก” ดังนั้นจึงไม่อาจให้มีการใช้แรงงานแบบเอารัดเอาเปรียบอย่างเดิมๆ ได้อีกต่อไป

“ถ้าเราปล่อยให้ประเทศไทยระบบการผลิตอยู่ในภาวะการละเมิดสิทธิ อนาคตข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะถูกหยิบยกมาเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า กฎหมายฉบับนี้ไม่คิดว่าส่วนไหนจะเสียประโยชน์ กระทรวงแรงงานก็วิเคราะห์แล้วว่ากฎหมายนี้ไม่มีผลกระทบด้านลบเลยแม้แต่อย่างเดียว มีแต่เชิงบวกทั้งต่อประเทศ ต่อผู้ประกอบการ ต่อรัฐบาลและต่อแรงงาน จึงไม่มีเหตุผลอะไรจะไปหยุดยั้งหรือทำให้กฎหมายนี้ถูกชะลอออกไป”  
สาวิทย์ ผากทิ้งท้าย

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561

### คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : สวนยางระวังโรคใบร่วง

สภาพอากาศฤดูฝนมีความชื้นสูงเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอปธอรา ที่ก่อให้เกิดโรคใบร่วงในยางพารา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตือนพี่น้องชาวสวนยางให้เฝ้าระวังโรคนี้ให้ดี เพราะระยะนี้อุณหภูมิเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา แฉม ผ่น ลม ยังรุนแรง ยิ่งเอื้อให้โรคระบาดได้ง่าย

ลักษณะของโรคสามารถสังเกตอาการได้เด่นชัดที่ก้านใบจะปรากฏรอยแผลซ้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำตามความยาวของก้านใบ แผลบริเวณที่เป็นทางเข้าของเชื้อมักมีหยดน้ำยางเล็กๆเกาะติดอยู่ การเข้าทำลายที่ก้านใบนี้เองเป็นผลทำให้เกิดใบร่วง ทั้งที่ใบยังมีสีเขียวสดอยู่...เมื่อ นำมาสะบัดเบาๆ ใบย่อยจะหลุดออกจากก้านใบโดยง่าย ต่างจากการร่วงโดยธรรมชาติ บนแผ่นใบย่อยเชื้ออาจเข้าทำลายที่ปลายใบหรือขอบใบ เกิดแผลสีน้ำตาล มีลักษณะซ้ำน้ำขยาย ติดต่อกันเป็นแผลใหญ่ ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงก่อนที่จะร่วง นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อนี้สามารถเข้าทำลายฝักยางได้ทุกระยะทำให้ฝักเน่า ถ้าความชื้นในอากาศสูงจะพบเชื้อราสีขาวเจริญปกคลุมฝัก ฝักที่ถูกทำลายจะเน่าดำค้างอยู่บนต้นไม่แตกและร่วงหล่นตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคในปีถัดมา

วิธีการป้องกันเชื้อไฟทอปธอราว่า เกษตรกรไม่ควรปลูกพืชที่เป็นที่อาศัยของเชื้อ เช่น ส้ม ทุเรียน พริกไทย ปาล์ม โกโก้ เป็นพืชแซมยาง เนื่องจากอาจนำเชื้อมาระบาดสู่ต้นยางได้ ควรปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค เช่น RRIT 251 และ RRIT 408 หมั่นกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยางให้อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดความชื้นในสวนยาง เมื่อพบโรคให้ใช้สารเคมี metalaxyl หรือ fosetyl-aluminium อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใบยางอ่อนเมื่อพบการระบาดทุกๆ 7 วัน หากต้นยางใหญ่เกิดใบร่วงอย่างรุนแรงจนใบร่วงหมด ควรหยุดกรีดยาง และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ กยท.ในพื้นที่ได้ในวันและเวลาทำการ

## เวลาจวนเจียน..ชวนปลูกผัก รับประทานเทศกาลกินเจ



เหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลกินเจ 8-17 ต.ค.61  
วันเวลาพืชผักมีราคาแพง...แม้ระยะเวลาจะกระชั้นชิด แต่เชื่อว่า  
จะวางแผนเตรียมตัวปลูกกันไม่ทัน

ไชยา รารามมนัส ผู้จัดการสถานีกาญจนบุรี บริษัท เจีย  
ไต่ จำกัด ให้ความรู้ชวนปลูกผักอายุสั้น สร้างรายได้ให้  
เกษตรกร ทั้งคนรักสุขภาพต้องการปลูกผักกินเองในช่วงผักมี  
ราคาแพง ในห้วงเวลาที่เหลือไม่ถึงเดือน ผู้จัดการสถานี

กาญจนบุรี เจียไต่ แนะนำให้ปลูกผัก 4 ชนิด ที่ให้ผลผลิตเร็ว ทนรับเทศกาลกินเจ

อันดับแรก ผักบุ้งจีน เพราะใช้เวลาปลูกแค่ 20-25 วันเท่านั้น เพียงแค่นำเมล็ดมาแช่น้ำไว้ 1 คืน  
หลังจากนั้นหว่านลงแปลงปลูก หรือกระถางที่เตรียมไว้ กลบหน้าด้วยดินหรือฟางบางๆ รดน้ำ 1 ครั้ง เข้าหรือ  
เย็นก็ตามแต่... ในห้วงเวลาปกติรับซื้อกันในราคา กก.ละ 15-18 บาท แต่ช่วงเทศกาลกินเจปีที่ผ่านมาราคาอัปขึ้น  
ไปเท่าตัว

ผักคะน้า และ ผักกวางตุ้ง ก็เช่นกัน ใช้เวลา 25-40 วัน สามารถเก็บคะน้ายอดและกวางตุ้งต้นเล็กไปขาย  
ได้ วิธีปลูกไม่ยากเย็น เมื่อเตรียมแปลงพร้อม หว่านเมล็ดลงในแปลงได้เลย กลบหน้าด้วยดินหรือฟางบางๆ รดน้ำ  
วันละครึ่ง... ราคาในช่วงนี้ กก.ละ 17-20 บาท กินเจปีที่แล้ว 30-35 บาท

ผักชนิดสุดท้าย ทานตะวันงอก เหมาะที่สุดกับระยะเวลาที่เหลือเพียงน้อยนิด เพราะใช้เวลาเพาะแค่ 7-8  
วันเท่านั้นเอง สามารถเก็บมาทำอาหารรับประทานได้ทันที หรือจะเก็บขายเป็นผักสลัดกินสด เครื่องเคียง หรือ  
ปรุงอาหารให้สารพัดเมนู

วิธีปลูกแสนง่าย เพียงนำเมล็ดพันธุ์ทานตะวันไปแช่น้ำ 1 วัน เตรียมภาชนะ ใส่ดิน ขุยมะพร้าว ทราย  
หรือพีทมอส โรยเมล็ดให้ทั่วแล้วรดน้ำ หว่านหรือวัสดุมาปิดคลุมไม่ให้เจอแสง 2 วัน แล้วค่อยเปิดออก รดน้ำดูแล  
ต่ออีก 5-6 วัน ตัดขายหรือทำกินได้เลย

ไชยา แนะนำอีกว่า ด้วยระยะฝนตกชุกตกถี่ การเพาะปลูกในช่วงนี้จึงพึงระวังมากสักหน่อย...หากสามารถ  
ปลูกผักกางมุ้ง หรือซิงสแลนได้จะดีมาก เพื่อช่วยลดแรงกระแทกจากฝนและลมแรง จะลดอาการต้นข้าที่เป็น  
ช่องทางให้เชื้อราเข้าไปทำลาย และเป็นโรคน้ำในที่สุดได้ รักจะปลูกอะไร ชอบกินแบบไหน เชิญเลือกได้ตาม  
ถนัด รีบลงมือตอนนี้... เวลาทำเงินยังพอมีให้ช่วยทำกิน

ชาติชาย ศิริพัฒน์